



## ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายศิวัช ชาวบางงาม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมโดยยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต โดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” จาก “ปัญหาที่ยากแก้” และ “ความดี ที่อยากทำ” ดังนี้

### ปัญหาที่ยากแก้

๑. ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
๓. การทำงานเป็นทีม มีความผูกพันในองค์กร

### ความดีที่อยากทำ

๑. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ยึดมั่นในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามหน้าที่
๓. มีจิตอาสาช่วยเหลือ แบ่งปัน และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ “เป็นองค์กรคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม” ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศิวัช ชาวบางงาม)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
แบบท้ายประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายศิวัช ขาวบางงาม	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
๒	นางนิน รัตนจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๓	ร้อยตำรวจเอกสิทธิชัย ชูจ้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๔	นายเดชศักดิ์ ป่องสีดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๕	นายรุ่งโรจน์ บุญใส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๖	นางสาวพีรยา ป้อมสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๗	นางสาวกุลริสา เฟื่องตระกูลวิทย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๘	นางศรัณญา ก้าวกิตต์วิรัช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๙	นางสาวเมธินี อมรพัฒนกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๐	นายวรวิทย์ น้อยเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๑	นายวีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๒	นายปกรณ์ สิทธิเกษร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๓	นางสาวกุลนันทน์ ศรีเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๔	นางสาวเพ็ญพร รุ่งเมือง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๕	นายวรเดช เสือหล้า	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๖	นายวิชิต ปิยะวัฒนากร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๗	นายภูวนทร ช่วยล้อม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๘	นายศิริวัฒน์ บัวรอด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๑๙	นายสุเมธ วนาสีสุขสันต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๒๐	นายภาณุวัฒน์ อนันตกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๒๑	นายบิษโชติ สงวนวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๒๒	นายพศวีร์ จงอยู่สุขสันต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๒๓	นางสาวณพร ชันบรรจง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๔	นางฐานิยา อุดุลยานุโกศล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
๒๕	นางสาวจิตตรา ริมรักษา	นักจัดการงานทั่วไป	
๒๖	นายสิทธิโชค บรรขุนทด	พนักงานธุรการ	
๒๗	นางสาวสุจริตรา ผดาวลัย	พนักงานธุรการ	
๒๘	นางสาวศิริวรรณ จันทร์สว่าง	พนักงานธุรการ	
๒๙	นายสิทธิโชค ศิริสุขชัยถาวร	พนักงานธุรการ	
๓๐	นางสาวสุจิตรา ทองคำ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
๓๑	นายณัฐกฤต ชันโท	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	